

Số: 2007 /TB-CCTHADS

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc thi hành án

Kính gửi: Ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lê Thị Mỹ Nhựt.
Địa chỉ: Tổ 6, KV 6, phường Trần Quang Diệu, TP Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định.

*Căn cứ Quyết định số: 237/2023/DS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2023 của
Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định thi hành án số: 491 và 499/QĐ-CCTHADS ngày 10
tháng 11 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn;*

Theo nội dung các Quyết định thi hành án số: 491 và 499/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn thì ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lê Thị Mỹ Nhựt có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổng số tiền còn nợ tính đến ngày 27/9/2023 là 1.389.668.783 đồng (Một tỷ ba trăm tám mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi ba đồng) và hoàn lại số tiền 3.000.000 đồng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lê Thị Mỹ Nhựt còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất các bên thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong Hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ các bên có thoả thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thì lãi suất mà ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lê Thị Mỹ Nhựt phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo quyết định của Tòa án sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lê Thị Mỹ Nhựt phải nộp 53.690.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Nay, Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn thông báo cho ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lê Thị Mỹ Nhựt biết trong thời hạn 10 kể từ ngày đăng báo, ông, bà có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, địa chỉ: 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn để nộp tiền thi hành án và giải quyết việc thi hành án theo quy định.

Hết thời hạn nêu trên, nếu ông, bà không đến, Chấp hành viên sẽ tiến hành kê biên, định giá và tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp cho Ngân hàng là Ngôi nhà và đất toạ lạc tại Tổ 22, KV 3, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00471 do UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 16/9/2014 để thi hành án theo quy định pháp luật.

Vậy, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn thông báo để ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lê Thị Mỹ Nhựt biết thực hiện các nghĩa vụ về thi hành án.

Nơi nhận:

- Đương sự;
- Lưu: VT, HSTHA

CHẤP HÀNH VIÊN



Lê Đức Tiến